

Theo thông lệ hàng năm Họp Dallas tổ chức buổi gặp mặt tân niên để tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm mới. Năm nay vì HT Phạm Phú Hoan có chút việc gia đình phải đi Cali và trở về vào ngày cuối tân nên đã tổ chức tiệc Tân Niên ngày mừng 4 tết để mừng xuân mới. Mọi người nhân thành sự tai thiên. Ngày tết năm nay ở Dallas trời đóng băng và để tuyết nên BTC phải dời ngày họp mặt muộn sau để anh em tham dự đông đủ và an toàn.

Người đi đón sự may mắn bao giờ cũng là những người xa: Thầy Thao, Anh chị Viên, anh chị Thiệu, vợ anh chị Thảo, Cháu Tân & Thảo Nguyên (con NT2 Thuận đang bôn bôn trên giong sông Trà Khúc với nàng du kích trình nết qua đời). Điềm đẹp bất ngờ năm nay người đi đón sau cùng của năm ngoái lại là mặt trong những người đi đón sự may mắn ở NT4 Đãi. Đãi báo tin vui trở về người Ái Châu đã tết nghỉ phép vắng bóng Luot Sĩ với để người chấp Danh Đãi làm mặt người phụng dưỡng và hạnh phúc cho GDNT Dallas. Tiếp đón là vợ NT3 Đãi mang theo người bạn hvdd Võ Long (Ông bạn đã theo học nghiên cứu khóa CTCT tại trường và là bạn tù của NTThảo) ra mặt với chai rượu Hennessy, tiếp nối là NT3Thi, vợ NT3 Thảo, vợ NT3 Hoàng và phu nhân NT3 Sinh (bút hiệu Ngân Bình tác giả quyển tạp chí Gợi Chút Niềm Riêng). Về phía thầy học thầy hai: có cháu Văn Hoàng (đồng chí con NT3 Trần Văn Chim ở Louisiana với làm việc ở Dallas) cháu Huy (con NT2Hoan) cháu Mi (con NT2 Khanh) và các thành viên gia đình gia đình Phan Sĩ Trung và gia đình cháu Hoàng Nguyễn. Tiệc là năm nay thiệu vợ NT3 Lâm phi Sĩ và vợ Nguyễn Văn Thảo.

Mọi người HT Hoan đã chào mừng quan khách và chúc mừng năm mới. Tiếp theo thầy học Trung báo cáo tài chính để người xung phong người con Hoàng Trần Hoàng Dallas nhiệm kỳ tiếp, chấp thầy học vào tay NT4 Trần Đãi nhậm chức và việc chuyển quy định ở Dallas xảy ra êm thấm không nhúng tay Ai chấp. Thầy Thao chia sẻ với anh em về tình hình sức khỏe và cáo lỗi là không tham dự tiệc người xuyên với gia đình Dallas. Sau thầy học gian thầy học bộn bề nhà nhưng vì dùng nhiều thuốc quá, thầy học tiếp lời khuyên: “Không uống thuốc gì nữa hết ngoài thuốc Cholesterol và thuốc lá” Tin hay không tùy người đi đi!

Gia Đình Nguyễn Trãi Họp mặt Tân Niên 2011 tại Dallas

Viết bởi NT2 Phạm Hoàn

Thứ sáu, 18 Tháng 2 2011 16:51
